

## บทที่ 22

จุดประสงค์ ของคริสตจักร  
( คริสตจักร ตั้งขึ้นเพื่ออะไร ? )

เป้าหมาย — เพื่อชี้ให้เห็น แง่มุมต่าง เกี่ยวกับหน้าที่ การงาน  
ของคริสตจักร

ข้อพระธรรม — มัทธิาย 28/19 กิจการ 2/46-47

อรัมภบท

คริสตจักร หรือ สมาคม สโมสร

คริสตจักรถูกตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตามที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบ  
หมายให้ เพื่อทำหน้าที่พระทัยของพระเจ้าสำหรับโลกนี้สำเร็จ คริสต  
จักรจึงเป็นสถาบันของพระเจ้า ที่แตกต่างกับสมาคม หรือสโมสร  
ทั่ว ๆ ไป

1. จุดประสงค์ของคริสตจักร คือ ประกาศพระกิตติคุณ มธ.28/19  
ข้อพระธรรมนี้เป็นพระมหาบัญชา ให้เราทั้งหลาย "ออกไป  
ทั่วโลก สั่งสอนให้คนทั้งปวงเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์" ด้วยเหตุนี้  
คริสตจักรจึงมีหน้าที่ในการประกาศพระกิตติคุณนำคนมารู้จัก และเป็น  
ศิษย์ของพระเยซูคริสต์

ตัวอย่างการประกาศพระกิตติคุณในหนังสือกิจการสำหรับ  
ผู้ที่ต้องการศึกษาละเอียดยิ่งขึ้น กจ 8/26-39, 10/34-43,  
16/31-34

2. จุดประสงค์ของคริสตจักร คือการนมัสการพระเจ้า

ในกิจการ 2/46-47 บอกให้เราทราบว่า คริสเตียนในสมัยแรก ๆ  
นมัสการพระเจ้ากันอย่างสม่ำเสมอ แรกทีเดียวพวกเขาชุมนุมสวดในพระ  
วิหาร และธรรมศาลา แต่ต่อมาเนื่องจากการขมเหงตอกานจากพวก

ยิว เนื่องจากการประกาศเรื่องพระเยซู ดังนั้นเขาจึงเริ่มประชุม  
นมัสการตามบ้าน จนกระทั่งมีการตั้งโบสถ์หรืออาคารคริสตจักรขึ้น  
จึงมีการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คริสเตียนควรนมัสการพระเจ้าเป็นประจำ พระธรรมเอ็บบ  
ราย 10/25 บอกเราว่า "จงอย่าละเลยต่อการรวมประชุมนมัสการ  
พระเจ้า ดังที่บางคนกระทำนั้น"

3. จุดประสงค์ของคริสตจักร คือการเรียนการสอนพระคัมภีร์ เพื่อ  
คริสเตียนจะได้เจริญเติบโตขึ้น

ก. เป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ ในมัทธิว 28/20 พระ  
เยซูตรัสว่า "เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก  
ของเรา"

ข. พระเยซูเองได้ทรงเป็นแบบอย่างในการอบรมสั่งสอน  
สาวกของพระองค์ ทรงใช้เวลาตลอด 3 ปี ในการอบรมสั่งสอนสาวก  
ของพระองค์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

การเรียนพระคัมภีร์ ช่วยให้ชีวิตคริสเตียนเติบโต แข็งแรงขึ้น  
ทำให้มีกำลังในการเผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ครอบครัวย่อมมีความเข้าใจกันดี และมีความสุข เมื่อมีการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน

4. จุดประสงค์ของคริสตจักร คือเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการสามัคคีธรรม  
ของคริสเตียน

การสามัคคีธรรม มาจากภาษากรีก KOINONIA หมายถึง  
"การแบ่งปันให้กันและกัน" ภาษาอังกฤษใช้คำว่า FELLOWSHIP

ในพระธรรมกิจการ เราจะพบว่า ศิษย์ของพระเยซูแบ่งปัน  
สิ่งที่มีอยู่ให้แกกันและกัน ด้วยความเต็มใจ พวกเขาจึงไม่มีใครขัดสน  
สิ่งใด เพราะทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วยความยินดี

เราไม่เพียงแบ่งปันวัตถุ สิ่งของ แต่เราแบ่งปัน พระพร

ความยินดี การหนุนใจ และสิ่งที่เราได้รับจากกถารู้อ่านและศึกษา พระคำของพระเจ้าให้แก่กันและกันด้วย ไม่เพียงแต่ความสุข เมื่อเรามีปัญหา หรือความทุกข์ เราแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้ เพื่อเขาจะได้ อธิษฐานเผื่อเราด้วย นี่คือความหมายของการสามัคคีธรรม

อย่าลืมจุดประสงค์เดิม

ชาวยุโรปคนหนึ่ง ให้ความคิดเห็นติดตลกว่า

"พวกท่านคิดจะทำอะไร ก็มักจะตั้งองค์การขึ้น ต่อมาก็ตั้ง สำนักงาน ซื้อหาเครื่องใช้ และหาพนักงานมาประจำ ยุ่งอยู่กับองค์การและแผนการจนลืมไปว่า จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมคืออะไร"

ถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดี การดำเนินงานในคริสตจักรของเราอาจจะลงเอยในรูปนี้ก็ได้

ข้อท่องจำ — จงอย่าละเลยต่อการร่วมประชุมมีสการพระเจ้า เหมือนที่บางคนกระทำนั้น" เอ็มม่าย 10/25

ข้อควรจำ — เมื่อคริสตจักรหว่าคามนำพระทัยของพระเจ้า คริสตจักรจะมีอิทธิพลทางค่านิยมที่ค่อสังคม และเป็นเสมือนสวรรค์น้อย ๆ ในโลกนี้

ภาคปฏิบัติ — ให้นักศึกษา ทำ 2 สิ่ง ดังต่อไปนี้

1. สสำรวจตนเองว่า เราทำคริสตจักรด้วยจุดประสงค์อันใด
2. อธิษฐานเผื่อ คนที่ไม่ค่อยได้มาโบสถ และคนที่มาโบสถ ไม่สม่ำเสมอ